

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง ความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมของคนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความต้องการได้รับสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการทำงานและการมีรายได้ ด้านนันทนาการจากภาครัฐของคนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการและเพื่อเปรียบเทียบปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคม ตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ บุคคลและสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยของคนยากจนที่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean หรือ \bar{X}) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.) และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว One Way Analysis of Variance (ANOVA) สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและให้ข้อเสนอแนะได้ดังนี้

ความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมของคนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการ

การวิจัยเรื่องความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมของคนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการทั้ง 5 ด้าน มีระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายเรื่องพบว่า ความต้องการระดับมากที่สุด 2 เรื่อง ได้แก่ ด้านสุขภาพอนามัยและด้านที่อยู่อาศัยและความต้องการระดับมาก 3 เรื่อง ได้แก่ ด้านการทำงานและการมีรายได้ ด้านการศึกษาและด้านนันทนาการตามลำดับและเมื่อพิจารณาความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมปรากฏผล ดังนี้

ด้านการศึกษา คนยากจนมีความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคม โดยภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายเรื่อง พบว่าความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด 1 เรื่อง คือ ความต้องการด้านสวัสดิการการศึกษาด้านอื่นๆ และมีความต้องการระดับมาก 3 เรื่อง ได้แก่ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาในระบบโรงเรียนตามลำดับ

ด้านสุขภาพอนามัย คนยากจนมีความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคม โดยภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายเรื่องพบว่า ความต้องการระดับมากที่สุด 8 เรื่อง ได้แก่ การจัดการบริการตรวจรักษาโรคมะเร็งฟรี การจัดการบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปฟรี การจัดการบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อ มีศูนย์อนามัยหรือสถานพยาบาลทุกตำบล การจัดการวางแผนครอบครัว การจัดการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านอนามัยแม่และเด็ก การจัดการให้มีคลินิกฝากครรภ์และการจัดการบริการห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะที่ถูกสุขลักษณะในชุมชน ตามลำดับ และมีความต้องการระดับมาก 6 เรื่อง ได้แก่ การจัดการให้มีคลินิกสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การจัดสถานที่สำหรับเล่นกีฬาและการออกกำลังกายแก่ประชาชนทุกพื้นที่ มีศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยอย่างเพียงพอ การจัดฝึกอบรมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและมีศูนย์ให้คำปรึกษาโรคระบาดตามฤดูกาล ตามลำดับ

ด้านที่อยู่อาศัย คนยากจนมีความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคม โดยภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายเรื่องพบว่า ความต้องการระดับมากที่สุด 6 เรื่อง ได้แก่ การจัดที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนยากจนในชุมชน การสร้างภูมิทัศน์บริเวณชุมชนให้สวยงาม สะอาด และปลอดภัย การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมภายในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ การแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการใช้และดูแลสภาพแวดล้อมชุมชน การจัดสรรสิทธิในโครงการที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึงและจัดให้มีหน่วยบริการช่วยเหลือแบบบ้าน ครัวเรือนถ้วนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามลำดับ และมีความต้องการระดับมาก 2 เรื่อง ได้แก่ การจัดตั้งกองทุนที่ดิน ที่อยู่อาศัยในชุมชนและการจัดสรรที่ดินและโฉนดชุมชนร่วมกันเพื่อให้เป็นที่ดินของกลุ่ม/องค์กรชุมชน

ด้านการทำงานและการมีรายได้ คนยากจนมีความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคม โดยภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายเรื่องพบว่า ความต้องการระดับมากที่สุด 3 เรื่อง ได้แก่ การให้ทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ การสนับสนุนจากภาครัฐในการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมต่างๆ เพื่อการมีรายได้ในชุมชนและการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการลงทุนและช่องทางการจำหน่ายสินค้า ตามลำดับ และมีความต้องการระดับมาก 3 เรื่อง ได้แก่ การจัดอบรมให้ความรู้การสร้างงานด้วยตนเอง การส่งเสริมแนะนำการประกอบอาชีพที่เป็นวิทยาการใหม่ๆ และการจัดหน่วยงานกลางในการประสานสถานประกอบการสำหรับการจ้างงาน ตามลำดับ

ด้านนันทนาการ คนยากจนมีความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคม โดยภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายเรื่องพบว่า ความต้องการระดับมากที่สุด 1 เรื่อง คือ การจัดสถานที่สำหรับการเล่นกีฬากลางแจ้ง และมีความต้องการระดับมาก 9 เรื่อง ได้แก่ การจัดสถานที่สำหรับการเล่นกีฬาในร่ม การจัดกิจกรรมตามประเพณีของชุมชน การจัดสวนสาธารณะ

การจัดสวนสุขภาพ การจัดทำรายการเพลงวิทยุชุมชน การจัดสระว่ายน้ำสำหรับการออกกำลังกาย การให้บริการวีดิทัศน์ ซีดีประเภทเกม กีฬา กรีฑา การจัดสวนสนุกและการจัดสวนสัตว์ ตามลำดับ

ผลการเปรียบเทียบปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมของคนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการตามปัจจัยส่วนบุคคล

จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมของคนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ บุคคลและสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของผู้ที่อาศัยอยู่ด้วย สามารถสรุปผลได้ดังนี้

1. เพศ

โดยภาพรวมคนยากจนเพศชายและเพศหญิงมีความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมคนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมของคนยากจนที่มีเพศต่างกัน มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการทำงานและการมีรายได้และด้านนันทนาการ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. อายุ

คนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการอายุต่างกันมีความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนันทนาการและโดยภาพรวมมากน้อยแตกต่างกัน ดังนี้

2.1 ด้านการศึกษา

คนยากจนที่มีอายุ 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี และมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านการศึกษามากกว่าคนยากจนที่มีอายุ 21 – 30 ปี

คนยากจนที่มีอายุ 51 – 60 ปี และมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านการศึกษามากกว่าคนยากจนที่มีอายุ 31 – 40 ปี

คนยากจนที่มีอายุ 51 – 60 ปี มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านการศึกษามากกว่าคนยากจนที่มีอายุ 41 – 50 ปี

2.2 ด้านสุขภาพอนามัย

คนยากจนที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพอนามัยมากกว่าคนยากจนที่มีอายุ 31 – 40 ปี และอายุ 41 – 50 ปี

2.3 ด้านนันทนาการ

คนยากจนที่มีอายุ 41 – 50 ปี 51 – 60 ปีและมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านนันทนาการมากกว่าคนยากจนที่มีอายุ 21 – 30 ปี

คนยากจนที่มีอายุ 51 – 60 ปีและมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านนันทนาการมากกว่าคนยากจนที่มีอายุ 31 – 40 ปี

คนยากจนที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านนันทนาการมากกว่าคนยากจนที่มีอายุ 41 – 50 ปี

2.4 ภาพรวม

คนยากจนที่มีอายุ 51 – 60 ปีและมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมมากกว่าคนยากจนที่มีอายุ 21 – 30 ปี

คนยากจนที่มีอายุ 51 – 60 ปีและมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมมากกว่าคนยากจนที่มีอายุ 31 – 40 ปี

3. สถานภาพสมรส

คนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการสถานภาพสมรสต่างกันมีความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านการศึกษา ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการทำงานและการมีรายได้ ด้านนันทนาการและโดยภาพรวมมากน้อยแตกต่างกัน ดังนี้

3.1 ด้านการศึกษา

คนยากจนที่มีสถานภาพสมรสและหม้าย มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านการศึกษามากกว่าคนยากจนที่มีสถานภาพโสด

3.2 ด้านที่อยู่อาศัย

คนยากจนที่มีสถานภาพสมรส มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านที่อยู่อาศัยมากกว่าคนยากจนที่มีสถานภาพหย่าร้าง

3.3 ด้านการทำงานและการมีรายได้

คนยากจนที่มีสถานภาพหม้าย มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านการทำงานและการมีรายได้มากกว่าคนยากจนที่มีสถานภาพโสดและมีสถานภาพหย่าร้าง

คนยากจนที่มีสถานภาพสมรส มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านการทำงานและการมีรายได้มากกว่าคนยากจนที่มีสถานภาพหย่าร้าง

3.4 ด้านนันทนาการ

คนยากจนที่มีสถานภาพสมรสและหม้าย มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านนันทนาการมากกว่าคนยากจนที่มีสถานภาพโสด

3.5 ภาพรวม

คนยากจนที่มีสถานภาพสมรสและหม้าย มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมมากกว่าคนยากจนที่มีสถานภาพโสดและหย่าร้าง

4. ระดับการศึกษา

คนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการทำงานและการมีรายได้ ด้านนันทนาการและโดยภาพรวมมากขึ้นแตกต่างกัน ดังนี้

4.1 ด้านการศึกษา

คนยากจนที่ไม่ได้รับการศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านการศึกษา มากกว่าคนยากจนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี

คนยากจนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านการศึกษา มากกว่าคนยากจนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี

4.2 ด้านสุขภาพอนามัย

คนยากจนที่ไม่ได้รับการศึกษา มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพอนามัยมากกว่าคนยากจนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี

คนยากจนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพอนามัยมากกว่าคนยากจนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี

คนยากจนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพอนามัยมากกว่าคนยากจนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี

คนยากจนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพอนามัยมากกว่าคนยากจนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี

4.3 ด้านที่อยู่อาศัย

คนยากจนที่ไม่ได้รับการศึกษา มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านที่อยู่อาศัยมากกว่าคนยากจนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และปริญญาตรี

คนยากจนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านนันทนาการมากกว่าคนยากจนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.

4.6 ภาพรวม

คนยากจนที่ไม่ได้รับการศึกษา มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมมากกว่าคนยากจนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี

คนยากจนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมมากกว่าคนยากจนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี

คนยากจนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมมากกว่าคนยากจนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี

5. อาชีพ

คนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการที่ประกอบอาชีพต่างกันมีความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านการศึกษา ด้านนันทนาการและโดยภาพรวมมากน้อยแตกต่างกัน ดังนี้

5.1 ด้านการศึกษา

คนยากจนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำไร่/ทำสวน และอื่น ๆ มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านศึกษามากกว่าคนยากจนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ

คนยากจนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านศึกษามากกว่าคนยากจนที่ประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย

คนยากจนที่ประกอบอาชีพทำไร่/ทำสวน มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านศึกษามากกว่าคนยากจนที่ประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย

คนยากจนที่ประกอบอาชีพอื่น ๆ มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านศึกษามากกว่าคนยากจนที่ประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย

5.2 ด้านนันทนาการ

คนยากจนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านนันทนาการมากกว่าคนยากจนที่ประกอบอาชีพค้าขาย

คนยากจนที่ประกอบอาชีพทำไร่/ทำสวนและอื่น ๆ มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านนันทนาการมากกว่าคนยากจนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพและอาชีพเกษตร

คนยากจนที่ประกอบอาชีพทำไร่/ทำสวน มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านนันทนาการมากกว่าคนยากจนที่ประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย

คนยากจนที่ประกอบอาชีพรับจ้าง มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านนันทนาการมากกว่าคนยากจนที่ประกอบอาชีพค้าขาย

คนยากจนที่ประกอบอาชีพอื่นๆ มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านนันทนาการมากกว่าคนยากจนที่ประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย

5.3 ภาพรวม

คนยากจนที่ประกอบอาชีพอื่นๆ มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมมากกว่าคนยากจนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ อาชีพรับจ้างและค้าขาย

6. บุคคลและสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของผู้ที่อาศัยอยู่ด้วย

คนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการที่มีบุคคลและสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยต่างกัน มีความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการทำงานและการมีรายได้ ด้านนันทนาการและโดยภาพรวมมาน้อยแตกต่างกัน ดังนี้

6.1 ด้านการศึกษา

คนยากจนที่มีบุคคลและสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกับบิดามีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการด้านศึกษามากกว่าคนยากจนที่มีบุคคลและสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกับมารดา

6.2 ด้านสุขภาพอนามัย

คนยากจนที่มีบุคคลและสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกับบิดามีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพอนามัยมากกว่าคนยากจนที่มีบุคคลและสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกับมารดา บิดา มารดา สามีหรือภรรยา บุตรและอื่นๆ

คนยากจนที่มีบุคคลและสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกับบิดา มารดา บุตร และญาติ มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพอนามัยมากกว่าคนยากจนที่มีบุคคลและสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกับมารดา

คนยากจนที่มีบุคคลและสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกับบิดา มารดา มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพอนามัยมากกว่าคนยากจนที่มีบุคคลและสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกับสามีหรือภรรยา

6.5 ด้านนันทนาการ

คนยากจนที่มีบุคคลและสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกับบิดามีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านนันทนาการมากกว่าคนยากจนที่มีบุคคลและสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกับมารดา

คนยากจนที่มีบุคคลและสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกับบุตรมีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมด้านนันทนาการมากกว่าคนยากจนที่มีบุคคลและสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกับมารดา บิดา มารดาและสามีหรือภรรยา

6.6 ภาพรวม

คนยากจนที่มีบุคคลและสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกับบิดามีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมมากกว่าคนยากจนที่มีบุคคลและสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกับมารดา

คนยากจนที่มีบุคคลและสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกับบิดา มารดา สามีหรือภรรยา บุตร ธิดา มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมมากกว่าคนยากจนที่มีบุคคลและสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกับมารดา

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเรื่องความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมของคนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการ สรุปได้ดังนี้

1. ผลการศึกษาระดับความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการทำงานและการมีรายได้ ด้านนันทนาการจากภาครัฐของคนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการ 5 ด้าน ภาพรวมพบว่า ความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมของคนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายเรื่องพบว่า ความต้องการระดับมากที่สุด 2 เรื่องได้แก่ ด้านสุขภาพอนามัยและด้านที่อยู่อาศัยและความต้องการระดับมาก 3 เรื่องได้แก่ ด้านการทำงานและการมีรายได้ ด้านการศึกษาและด้านนันทนาการ ตามลำดับ

2. ผลการเปรียบเทียบปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ บุคคลและสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยของคนยากจนที่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า คนยากจนที่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการที่มีเพศต่างกันมีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการทำงานและการมีรายได้และด้านนันทนาการแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และคนยากจนที่อาศัยในจังหวัด

สมุทรปราการที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ บุคคลและสภาพความเป็นอยู่ ปัจจุบันของผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยต่างกัน มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการทำงานและการมีรายได้และด้านนันทนาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผล

จากสรุปผลการวิจัยมีประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปรายผลดังนี้

1. ผลการศึกษาระดับความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการทำงานและการมีรายได้ ด้านนันทนาการจากภาครัฐของ คนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการ 5 ด้าน ภาพรวมพบว่าความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมของคนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการจัดสวัสดิการสังคมเป็นการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนาและการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนอง ความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการทำงานและการมีรายได้ ด้านนันทนาการ ทำให้เกิดกระบวนการยุติธรรมและ บริการทางสังคมทั่วไป โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับและมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และทฤษฎีความต้องการพื้นฐานของ มาสโลว์ ชั้นที่ 1 คือ ความต้องการทางร่างกาย ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ได้แก่ ความต้องการอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย เป็นการตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อพิจารณารายเรื่อง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ด้านสุขภาพอนามัยและด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์ (2544, หน้า 101 – 104) วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองราชบุรี พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในกลุ่มงานสาธารณสุขในระดับมาก ดวงกมล วิมลกิจ (2547, หน้า 93 – 95) วิจัยเรื่อง การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับคนยากจนและผู้ด้อยโอกาสที่อาศัย ในชุมชนเคหะร่มเกล้า พบว่า สวัสดิการที่ต้องการได้รับมากที่สุดคือ ด้านสุขภาพ สวัสดิการด้านการประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัย ปิยนุช มุขเงิน (2547, หน้า 107 – 114) วิจัยเรื่อง การจัดบริการสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พบว่า มีความต้องการให้ อบต. เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการปรับปรุงพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัยให้มี

สภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม ด้านการมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีความต้องการสวัสดิการอยู่ในระดับมาก จันทรศิริ มอญเพชร (2552, หน้า 62 – 68) ศึกษาเรื่อง ความต้องการสวัสดิการที่สนับสนุนการพึ่งตนเองด้านอาชีพของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุถูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร พบว่า ความต้องการสวัสดิการมากที่สุดคือ ความต้องการบริการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน Hubbard, Muhlenkamp, and Brown (1983, pp. 266 – 270) ศึกษาเรื่อง The Relation Between Social Support and Self – Care Practices เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับการดูแลตนเองในด้านการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า แรงสนับสนุนทางสังคมเป็นตัวแปรที่ดีที่สุดในการทำนายการดูแลตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพในตัวอย่างประชากรทั้ง 2 กลุ่ม Yu, S. (1995, pp. 31 – 40) ศึกษาเรื่อง A Study on Functioning For Independent Living among the Elderly in Community เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญกับความสามารถพึ่งพาตนเองในการดำเนินชีวิต และการศึกษาระดับความสามารถของผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนเมืองประเทศไต้หวัน ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการบริการสุขภาพผู้ดูแลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน

2. ผลการเปรียบเทียบปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคม ตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ บุคคลและสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยของคนยากจนที่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่าคนยากจนที่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการที่มีเพศต่างกัน มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการทำงานและการมีรายได้ และด้านนันทนาการแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และคนยากจนที่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ บุคคลและสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยต่างกัน มีปริมาณความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการทำงานและการมีรายได้ และด้านนันทนาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย

2.1 อายุต่างกันมีความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมต่างกัน เนื่องจากในช่วงวัยที่ต่างกันมีวิถีการดำรงชีวิตประจำวันที่แตกต่างกันและไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีความต้องการด้านสวัสดิการสังคมมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ทั้งนี้เนื่องจากเป็นช่วงวัยผู้ใหญ่ที่มีภาระต้องรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อบุคคลในครอบครัว

2.2 สถานภาพสมรสแล้วมีความต้องการด้านสวัสดิการสังคมมากกว่าผู้ที่อยู่ในสถานภาพอื่นๆ เพราะผู้ที่สมรสแล้ว มีภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลครอบครัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2.3 ระดับการศึกษาคนยากจนที่เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมมากกว่าผู้ที่เรียนจบการศึกษาระดับอื่นๆ เนื่องจากยังไม่สามารถนำวุฒิการศึกษาที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพในหน้าที่ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร และยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนการศึกษาต่อด้านวิชาชีพให้สามารถประกอบอาชีพได้

2.4 อาชีพรับจ้าง มีความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมมากกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพด้านอื่นๆ เนื่องจาก ผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้าง มีรายได้ที่ไม่แน่นอน และไม่มีความมั่นคงในอาชีพ

2.5 บุคคลและสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกับสามี หรือภรรยา มีความต้องการ ได้รับสวัสดิการสังคมมากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกับผู้อื่น เนื่องจากผู้ที่เป็นสามี หรือภรรยา นอกจากมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อตนเองแล้ว ยังมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว และบุตรที่เกิดมาต้องได้รับการเลี้ยงดู ซึ่งเป็นภาระในการหารายได้มาใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันในสังคมได้อย่างมีความสุข

โดยสรุป อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ บุคคลและสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยต่างกัน มีความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลความจำเป็นของแต่ละคนมีความแตกต่างกันและผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของคนยากจนกับความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมของคนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มากที่สุดมี 2 ด้านคือ ด้านการศึกษาและด้านนันทนาการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปรีศินี นคราโรจน์ (2542, หน้า 92 – 98) ศึกษาเรื่อง สภาพปัญหาและความต้องการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้ว่างงานที่มาขอรับบริการการจัดหางานจากสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านการศึกษาต้องการให้บุตรได้เรียนฟรี มีอาหารกลางวันและมีทุนการศึกษาให้ กิตติ ลิ่มสกุล และคณะ (2545, หน้า 1 – 8) ศึกษาสถานภาพชีวิตของกลุ่มคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย โดยกลุ่มตัวอย่างผู้ด้อยโอกาสและคนจนทั่วประเทศ พบว่า ต้องการให้ภาครัฐจัดสวัสดิการด้านการศึกษาของบุตร – ธิดา ให้ได้เรียนต่อในระดับสูงร้อยละ 64.4 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (2546, หน้า 90 – 95) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย พบว่า คนจนต้องการให้บุตรหลานได้มีโอกาสได้รับการศึกษา ขนิษฐา ฝึกขาว (2551, หน้า 40 – 52) ศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ความต้องการพื้นฐานของผู้สูงอายุด้านนันทนาการ ต้องการให้จัดในหมู่บ้านเพื่อสะดวกในการเดินทางและต้องการให้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่

ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยเรื่องความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมของคนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่พักอาศัยในจังหวัดสมุทรปราการยังไม่ได้รับสวัสดิการสังคมเท่าที่ควร ตัวเลขค่าเฉลี่ยความต้องการจึงออกมาในระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งผลจากการวิจัยในกรณีดังกล่าวจึงมีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมของคนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการดังนี้

1. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อสนองตอบความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมของคนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการอย่างทั่วถึง
2. ภาครัฐควรเร่งรัดจัดสวัสดิการสังคม ด้านสุขภาพอนามัย โดยส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรักษาสุขภาพฟรีให้แก่คนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการ อย่างต่อเนื่อง และจริงจัง
3. ภาครัฐควรเร่งรัดจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่คนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการ อย่างจริงจัง และทั่วถึง
4. ควรมีการจัดสวัสดิการสังคมให้กับคนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการสนองตอบความต้องการของคนยากจนส่วนใหญ่ของสังคม ชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยรูปแบบต่างๆ ตามความจำเป็น แรงกดดันของชุมชน สังคมนั้นๆ

ข้อเสนอแนะเพื่อวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรวิจัยความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมของคนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการเปรียบเทียบกันในแต่ละอำเภอว่ามีความต้องการที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้คนยากจนได้รับสวัสดิการสังคมตามที่ต้องการอย่างแท้จริง
2. ควรศึกษาวิจัยหารูปแบบแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมของคนยากจนในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบันที่เกิดขึ้นให้ลดน้อยลง